



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ทะเบียนเกษตรกร	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง	สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
อื่น ๆ			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
หนอนกระทู้กล้า	2	กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สสำรวจแปลงระยะต้นกล้า ระวัง “หนอนกระทู้กล้า” กัดกินข้าวให้เสียหาย	เดลินิวส์
	3	กรมส่งเสริมการเกษตรชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำรวจแปลงระยะต้นกล้า ระวัง “หนอนกระทู้กล้า” กัดกินข้าวให้เสียหาย	สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร



สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร



กสก. ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนทุกปี ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดทำโครงการมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ และเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบภัยพิบัติด้านพืช รวมถึงเป็นข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น โครงการสนับสนุนยุบลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ซึ่งเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในช่วงนาปี จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม-ธันวาคม จากข้อมูลระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว ช่วงมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 67 จำนวนประมาณ 10.36 ล้านไร่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี ปี 2567/68 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,858,950 ครัวเรือน ทั้งหมด 3,742,646 แปลง โดยเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Farmbook จำนวน 1,721,493 ครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเกษตรที่ดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)

โดยเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 3 ช่องทางเท่านั้น คือ (1) แจ้งข้อมูล ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด (2) เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน e-Form ทบก. (<https://efarmer.doae.go.th>) และ (3) Farmbook Application (สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ตามช่องทาง 3 ช่องทางข้างต้น และเน้นย้ำว่าให้ระวังมิฉฉาซีพหลอกลงง แอบอ้างอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ Line โปรดดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนให้ข้อมูล หรือ ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านเท่านั้น



กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำรวจแปลงระยะต้นกล้า ระวัง “หนอนกระทู้กล้า” กัดกินข้าวให้เสียหาย



ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที่เกษตรกรนิยมปลูกข้าวนาปี โดยต้นข้าวในช่วงนี้จะอยู่ในระยะกล้า เพื่อให้ต้นกล้าได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ นอกจากการบำรุงต้นแล้ว เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกเพื่อเฝ้าระวังการทำลายของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นกัน และเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน และเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้टकแต่ที่ปักตัวอยู่ในดิน โผล่ขึ้นมากลายเป็นผีเสื้อ วางไข่ และเจริญเติบโตเป็นหนอนกระทู้กล้า (lorn armyworm) ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ ยิ่งทำให้วงจรชีวิตหนอนสั้นลง ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทีมลงสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวในหลายจังหวัด และพบการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในพื้นที่แล้ว ทั้งจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

สำหรับหนอนกระทู้กล้า (lorn armyworm) มีลักษณะลำตัวสีเขียว สีเทา หรือสีน้ำตาลแกมดำ มีแถบสีเทาถึงเขียวเข้มแกมดำ ด้านหลังมีแถบยาวขนานตามความยาวของลำตัวจากหัวจรดท้าย แต่ปล้องมีสีจุดสีดำคล้าย C-shaped ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่ห้อยเป็นคลื่น กลางปีกมีจุดกลมสีดำ

โดยหนอนกระทู้กล้า จะเข้าทำลายกล้าข้าวในเวลากลางคืน ระยะแรกจะกัดกินผิวข้าว เมื่อหนอนกระทู้กล้าโตขึ้น จะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดิน ทั้งใบและต้นข้าว เหลือไว้แต่ก้านใบ นาข้าวจะถูกทำลายแห้งเป็นหย่อมๆ

และความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 วัน ซึ่งเมื่อเข้าทำลายในบริเวณโดยรอบแล้ว จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่น ในลักษณะเป็นกลุ่มกองทัพ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอคำแนะนำเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสังเกตความผิดปกติ และหมั่นกำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำลายแหล่งอาศัยที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งหากพบการระบาดหนอนกระทู้กล้าแล้ว ในเบื้องต้นให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้า จนท่วมยอดของต้นกล้า แล้วเก็บเอาตัวหนอนไปทำลาย หรือใช้สารกำจัดแมลง มาลาไธออน (มาลาไธออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ เฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน 50% อีซี) อัตรา 30 มิลลิลิตร เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15%



สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร



ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่เกษตรกรนิยมปลูกข้าวนาปี โดยต้นข้าวในช่วงนี้จะอยู่ในระยะกล้า เพื่อให้ต้นกล้าได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ นอกจากการบำรุงต้นแล้ว เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูกเพื่อเฝ้าระวังการทำลายของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชด้วยเช่นกัน และเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน และเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ด้กแต่ที่พักตัวอยู่ในดิน โผล่ขึ้นมากลายเป็นผีเสื้อ วางไข่ และเจริญเติบโตเป็นหนอนกระทู้กล้า (lawn armyworm) ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ ยิ่งทำให้วงจรชีวิตหนอนสั้นลงขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทีมลงสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวในหลายจังหวัด และพบการระบาดของหนอนกระทู้กล้าในพื้นที่แล้วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ และศรีสะเกษ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

สำหรับหนอนกระทู้กล้า (lawn armyworm) มีลักษณะลำตัวสีเขียว สีเทา หรือสีน้ำตาลแกมดำ มีแถบสีเทาถึงเขียวเข้มแกมดำ ด้านหลังมีแถบยาวขนานตามความยาวของลำตัวจากหัวจรดท้าย แต่ปล้องมีสีจุดสีดำคล้าย C - shaped ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หยักเป็นคลื่น กลางปีกมีจุดกลมสีดำ

โดยหนอนกระทู้กล้า จะเข้าทำลายกล้าข้าวในเวลากลางคืน ระยะแรกจะกัดกินผิวข้าว เมื่อหนอนกระทู้กล้าโตขึ้น จะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดิน ทั้งใบและต้นข้าว เหลือไว้แต่ก้านใบ นาข้าวจะถูกทำลายแห้งเป็นหย่อมๆ และความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 1-2 วัน ซึ่งเมื่อเข้าทำลายในบริเวณโดยรอบแล้ว จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่น ในลักษณะเป็นกลุ่มกองทัพ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขออย่า เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสังเกตความผิดปกติ และหมั่นกำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำลายแหล่งอาศัยที่อาจเกิดขึ้น ก่อนรุกรามขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งหากพบการระบาดของหนอนกระทู้กล้าแล้ว ในเบื้องต้นให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้า จนท่วมยอดของต้นกล้า แล้วเก็บเอาตัวหนอนไปทำลาย หรือใช้สารกำจัดแมลง มาลาไทออน (มาลาไรออน 83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือ เฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน 50% อีซี) อัตรา 30 มิลลิลิตร เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15%